



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ที่ - วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

ต้นเรื่อง ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและ
มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST &
Zero Corruption) เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก กระตุ้นปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ข้อเท็จจริง ในกรณีนี้ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ได้ดำเนินการประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ประกาศฯ และแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งรับทราบและดำเนินการ ระดับสถานศึกษาต่อไป
๒. แจ้งเวียนข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ
๓. ประชาสัมพันธ์ทุกเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางณิรชา ทิณพัฒน์)

นักวิชาการศึกษานำนโยบายพิเศษ

ความคิดเห็น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวชมกมล หาพินนา

(นางสาวชมกมล หาพินนา)

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ความคิดเห็น รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

(นายอภิรักษ์ ภาระพันธ์)
รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

<input checked="" type="checkbox"/>	ทราบ	<input type="checkbox"/>	อนุญาต
<input checked="" type="checkbox"/>	ชอบ	<input type="checkbox"/>	อนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/>	ลงนามแล้ว	<input type="checkbox"/>	ลงนัด

(นายถาวร คูณิรัตน์)

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ตามที่ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและ
มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
“กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้นปลูกจิตสำนึก
การไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนด
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดนโยบายดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอก และผู้มาติดต่อราชการ
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ ต้องไม่แสวงหาให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
๓. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดีในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธี
แสดงออกด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕


(นายถาวร คูณิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑